

THÁI THỤY

Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa bão



Thi công đê cửa sông Hữu Hóa, đoạn từ K2+900 đến K7+000, đoạn qua xã Hồng Dũng (Thái Thụy).

Nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão năm nay, huyện Thái Thụy đã và đang tăng cường rà soát, xây dựng các công trình đê, kè, cống, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

ra, tạo điều kiện để huyện chủ động các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài công trình trên, thời gian qua trên địa bàn huyện Thái Thụy đã triển khai xây dựng, tu sửa, nâng cấp nhiều tuyến đê, kè, cống. Năm 2019, từ nguồn vốn trung ương và tỉnh đã đầu tư gần 202 tỷ đồng để tu bổ, xây dựng công trình đê điều trên địa bàn huyện Thái Thụy, trong đó có các hạng mục công trình được đầu tư lớn như: dự án "Tăng trưởng xanh" thực hiện nâng cấp củng cố mặt đê lún thấp không bảo đảm cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trước thực trạng trên, tỉnh đã có quyết định phê duyệt cho huyện Thái Thụy lập dự án đầu tư xử lý khẩn cấp đê cửa sông Hữu Hóa, đoạn từ K2+900 đến K7+000. Hiện đoạn đê này đang được thi công xử lý cấp bách với tổng chiều dài gần 3km; mở rộng mặt đê 7m, trong đó củng cố bằng đá láng nhựa mặt đê là 6m; cao trình mặt đê bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai. Đến đầu tháng 7, công trình cơ bản được đơn vị thi công hoàn thành nhằm chống tràn nước qua đê khi có bão, lũ lớn xảy

đến K41+950, tổng kinh phí là 13,2 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình đã đầu tư tu bổ, sửa chữa 9 hạng mục công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Ngoài ra, bằng nguồn vốn sự nghiệp và vốn địa phương, UBND huyện tổ chức thi công hoàn thành các công trình: mặt cầu Xá Thị (Thụy Hưng), cống Thăng (Sơn Hà), cống Giải Cờ (Thuần Thành) với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Các HTX SXKD DVNN tu bổ, nâng cấp 21 công trình thủy lợi với tổng kinh phí là 2,71 tỷ đồng từ tiền cấp bù thủy lợi phí; hoàn thành thủy lợi đồng xuân với tổng khối lượng được giao nạo vét sông trực tuối, tiêu, đắp bờ vùng, bờ thửa, làm thủy lợi mặt ruộng là 452.663m³, khối thông dòng chảy là 1,175 triệu m³.

Nhờ có sự quan tâm của các bộ, ngành trung ương và tỉnh, hệ thống đê, kè, cống trên địa bàn huyện Thái Thụy đến nay đã được đầu tư nâng cấp khá cơ bản, qua đó phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai. Toàn huyện hiện có 87,3km đê đi qua địa bàn 23 xã, thị trấn, trong đó có 19,7km đê sông, 36,5km đê cửa sông, 31,1km đê biển; 64 cống dưới đê; 20 kè lát mái, 28km kè bờ; 2 khu neo đậu tàu thuyền. Tuy nhiên, do là huyện ven biển, hàng năm ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão lớn nên trong quá trình chống chịu với thiên tai, bão, lũ đã khiến một số công trình đê điều trên

địa bàn xuống cấp nghiêm trọng, vì vậy còn chứa đựng nhiều nguy hiểm, bất lợi khi mưa, bão. Cụ thể: kè Thiên Kiều (Thuần Thành); đê tả Trà Lý, từ xã Sơn Hà đến Thái Thọ; cống Xuân Hòa, Giáo Lạc (Thái Thọ); đê cửa sông hữu Diêm Hộ đoạn qua xã Thái Nguyên đang thi công; cống Mai Diêm (thị trấn Diêm Điền); cống Cao Cổ và các bằng kết qua đê tại các xã Thụy Quỳnh, Thụy Liên, Thái Nguyên, Thái Đô...

Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Phòng đã tham mưu UBND huyện đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư nguồn vốn để tu bổ, nâng cấp các công trình đê, kè, cống bị xuống cấp nghiêm trọng có vai trò quan trọng trong phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, trong khi chờ tỉnh đầu tư, huyện cũng chủ động lập phương án xử lý các trọng điểm xung yếu tại những vị trí có các công trình đê, kè, cống đang trong trạng thái xuống cấp theo phương châm "4 tại chỗ". Trong phương án xử lý đã giao cho các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ công tác hồ sơ tại các trọng điểm xung yếu này. Qua công tác kiểm tra của các cụm phòng, chống thiên tai của huyện, đến nay các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện đúng khối lượng, chất lượng và tập kết vào vị trí theo chỉ tiêu được giao.

TRẦN TUẤN

TIỀN HẢI 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 8.548,7 tỷ đồng



Nhiều doanh nghiệp sản xuất sử dụng dây chuyền của huyện Tiên Hải tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua tại các phân xưởng sản xuất.

6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện Tiên Hải ước đạt 8.548,7 tỷ đồng, tăng 3,08% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 43,1% kế hoạch.

Đề hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2020, thời gian tới huyện Tiên Hải tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao giá trị bền vững, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường. Kêu gọi các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ, mở rộng, xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, công suất, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh...

MANH THẮNG

THÀNH PHỐ 21,5 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

6 tháng qua, thành phố Thái Bình đã tổ chức giải phóng mặt bằng 27 dự án; lập 15 phương án bồi thường, hỗ trợ với giá trị 21,5 tỷ đồng, chi trả 21,5 tỷ đồng cho 326 lượt hộ gia đình, cá nhân, diện tích 2,7ha đất; quyết toán kinh phí 16 dự án với số tiền 20 tỷ đồng. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ thực hiện thu hồi đất với các dự án tồn tại kéo dài; đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 80,3% số hộ di dời dự án chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong; hoàn thành hồ sơ để nghị thu hồi đất 52 hộ dự án nhà ở cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, 92 hộ dự án khu đô thị phía Nam, 4 hộ đường Kỳ Đồng...

Thời gian tới, UBND thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ mở rộng không gian đô thị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tạo mỹ quan đô thị, thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án tạo nguồn.

MINH NGUYỆT

VŨ THƯ Triển khai dự án hỗ trợ giảm nghèo

Sáng ngày 8/7, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững năm 2020.

Dự án có tổng kinh phí 770 triệu đồng, trong đó chia làm 2 phần: hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thực hiện ở xã Xuân Hòa, Hiệp Hòa với kinh phí 320 triệu đồng; hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện ở xã Vũ Văn, Việt Thuận, Duy Nhất với kinh phí 450 triệu đồng. Thực hiện dự án, dự kiến đến tháng 9/2020 Vũ Thư sẽ có 52 hộ nghèo, cận nghèo ở 5 xã trên được nhận hỗ sinh kế với mức hỗ trợ 1 con bò/hộ giúp các hộ phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

QUYNH LƯU

Ngăn chặn dịch bệnh động vật lây nhiễm vào tỉnh

Tước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại một số địa phương trong cả nước, tỉnh Thái Bình khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh động vật lây nhiễm vào tỉnh. Một trong những biện pháp hữu hiệu đó là tăng cường hoạt động kiểm soát vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật.

Theo ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): Từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng trên gia súc, bệnh cúm gia cầm vẫn tiếp tục phát sinh tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong khi đó, nhu cầu tái đàn vật nuôi của người dân trong tỉnh tăng cao, điều kiện tái đàn chưa bảo đảm yêu cầu an toàn sinh học, do thiếu con giống nên phải mua và vận chuyển từ tỉnh ngoài vào, vì vậy nguy cơ dịch bệnh động vật lây nhiễm vào tỉnh, phát sinh và lây

lan rất lớn. Để chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã bám sát các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia

cầm vụ xuân hè, thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng... Trước tình hình dịch bệnh động vật tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm vào tỉnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, Chi cục đã thành lập Đội kiểm dịch động vật lưu động, tăng cường phối

hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, đặc biệt là những trường hợp kinh doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Trong thời gian hoạt động, Đội kiểm dịch động vật lưu động phối hợp cùng lực lượng liên ngành thực hiện kiểm tra phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào địa bàn tỉnh; kiểm tra số lượng, chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch; kiểm tra dấu niêm phong, kẹp chì phương tiện vận chuyển; kiểm tra tình trạng sức khỏe động vật, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, tiến hành tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, thực hiện tiêu độc, khử trùng các phương tiện vận chuyển động vật. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã tổ chức kiểm tra, thực hiện ký cam kết phòng, chống dịch bệnh với 32 cơ sở kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, đồng thời kiểm tra 80 phương tiện vận chuyển hơn 68.000 con gia súc, gia cầm ra vào tỉnh. Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện 3 trường hợp có dấu hiệu vi phạm vận chuyển lợn nghi mắc bệnh truyền nhiễm. Cụ thể, trong các ngày 6/3,

15/6, 20/6, Đội kiểm dịch đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện trường hợp người dân vận chuyển từ tỉnh ngoài vào Thái Bình 5 con lợn đã chết với tổng trọng lượng gần 250kg để tiêu thụ. Qua kiểm tra, chủ các phương tiện vận chuyển không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch. Đội kiểm dịch đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tiêu hủy số lợn trên theo quy định.

Ông Vũ Minh Hải, Đội trưởng Đội kiểm dịch động vật lưu động cho biết: Trong thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý những tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, áp nỡ gia cầm vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật nhằm ngăn chặn mầm bệnh nguy hiểm lây nhiễm vào đàn vật nuôi trong tỉnh.

MINH QUẢN



Việc kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật góp phần bảo vệ đàn vật nuôi trong tỉnh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Biến ruộng hoang thành vùng sản xuất quy mô lớn

Trong khi nông dân nhiều nơi thờ ơ với đồng ruộng thì ông Đỗ Văn Dân, thôn 4, xã Vũ Quý (Kiến Xương) lại nỗ lực đổi đời thửa ruộng, biến những cánh đồng hoang thành mùa vàng bội thu với doanh thu tiền tỷ. Vụ mùa năm 2020 là vụ thứ tư ông Đỗ Văn Dân sản xuất trên vùng ruộng tập trung thuê lại được từ người dân với quy mô 50 mẫu. Ông Dân cho biết: Diện tích này đa số đều bị bỏ hoang không cấy lúa do chuột cắn phá, người dân đi làm công nhân, không có lao động cho nông nghiệp. Trước đây tôi làm dịch vụ làm đất, thu hoạch cho bà con, vì tiếc đất và tính toán được việc sản xuất quy mô lớn sẽ cho giá trị cao hơn nên tôi đã đi thuê với xã, đến từng hộ dân để trình bày nguyện vọng thuê ruộng để sản xuất. Lãnh đạo xã rất đồng tình, người dân cũng

đồng ý cho tôi thuê đất trong vòng 5 năm với giá thuê bình quân 30kg thóc/sào/năm. Mọi thủ tục về thuê đất được chính quyền và người dân tạo điều kiện thuận lợi nhất. Được biết, cũng vì ruộng đã bỏ hoang nhiều năm nên ông Dân phải bỏ ra khá nhiều thời gian để phá bờ thửa không cần thiết, cải tạo đồng đều cốt đất, san phẳng mặt ruộng, cũng cố lại bờ vùng, xử lý để diệt cỏ dại nhằm tạo thuận lợi cho đưa cơ giới vào sản xuất, chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh. Diện tích sản xuất khá lớn, ruộng cơ bản được

khoanh vùng nên thuận lợi cơ giới hóa. Ông Dân đầu tư 3,5 tỷ đồng, trang bị 2 máy cấy, 2 máy làm đất, 2 máy gặt, máy bón phân, giàn gieo mạ tự động, xây dựng 3 kho sấy tổng công suất 40 tấn/mê. Khâu bảo vệ thực vật ông thuê máy phun thuốc trừ sâu không người lái giúp giảm khoảng 50% chi phí so với phun thủ công lại bảo đảm hiệu quả, thời vụ phòng, trừ. Tạo ra vùng sản xuất quy mô lớn, để tiêu thụ sản phẩm, ông Dân quy hoạch thành nhiều vùng, sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm theo hợp đồng liên kết ký

với các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, Công ty Giống cây trồng Kiến Xương, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Apolo (Hà Nội). Ông Dân chia sẻ: Tìm được đất ra cho sản phẩm tôi mới yên tâm, mạnh dạn đầu tư sản xuất. Vấn đề chính còn lại là làm sao cây lúa cho năng suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị thu mua. Ngoài thuê ruộng tại địa phương, ông Dân còn liên kết với bạn bè thuê 50 mẫu tại xã Việt Thuận (Vũ Thư) với công thức sản xuất

tương tự. Tận dụng máy móc đã trang bị, ông thuê thêm lao động, đảm nhận làm đất, cấy, thu hoạch cho trên 100 mẫu của người dân trong và ngoài xã. Chỉ tính riêng dịch vụ cấy thuê (bao gồm mạ, cấy bằng máy), bình quân ông thu 220.000 đồng/sào, trừ mọi chi phí lãi 100.000 đồng/sào, mỗi vụ ông "bỏ túi" khoảng 100 triệu đồng. "Nhu cầu thuê máy cấy của người dân rất lớn, tuy nhiên do không có mặt bằng để sản xuất mạ khay nên ngoài diện tích sản xuất của gia đình, tôi chỉ có thể nhận cấy được khoảng 100 mẫu cho bà con. Ruộng thuê của người dân chỉ có thể cải tạo để cấy lúa chứ không thể phá vỡ mặt bằng, xây dựng kho bãi hay đơn cất làm điểm tập kết khay mạ. Sau 2 năm thực hiện, bản thân tôi thấy, nếu sản xuất quy mô lớn thì hiệu quả cao hơn nhiều, góp phần hạn chế được diện tích đất sản xuất

bị bỏ hoang tại địa phương. Doanh thu từ cấy lúa và các dịch vụ: làm đất, mạ khay, cấy lúa, thu hoạch khoảng 3 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp đầu tư lớn, rủi ro cao nên những khoản

thu ấy, trong giai đoạn đầu khởi nghiệp lại được quay vòng tái đầu tư" - ông Dân chia sẻ.

Điều trăn trở nhất của ông Dân cũng như những "đại diện chủ" đang sản

xuất với quy mô lớn là cần có chính sách cho thuê đất lâu dài để có thêm niềm tin, động lực tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ cấy lúa.

NGÂN HUYNH



Ngoài ruộng của gia đình, ông Dân còn nhận làm đất, cấy thuê trên 100 mẫu ruộng.